

มหาดไทยสั่งสอบขยายผล ลูกจ้างออมเงินหลวง33ล้าน ใครเอี้ยวเอาผิดเฉียบขาด

“ปลัดมหาดไทย”สั่งให้ ปลัดจังหวัดประจำทุกเป็น ปช. สอบขยายผลคดีลูกจ้างสาววัยยกยอกเงินหลวง 33 ล้าน ประสานปปง. **ต่อ : ออมเงินหลวง -หน้า 11**

ออมเงินหลวง

สอบเส้นทางเงิน โยงผู้เกี่ยวข้อง ใครเอี้ยว ให้ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด ด้านผกก.สภ. ประจวบฯตั้ง “ทีมสอบสวน” ติดตามคดี เชื่อมโยงใคร ออกหมายจับทันที ส่วนลูกจ้าง สาวเครียดหลังถูกสอบ ยังไม่ชัดทอใดใคร ก่อนถูกส่งตัวฝากขังศาลผิดแรก

ความลับหน้ากรณีตำรวจจับกุมตัว น.ส.ชนิษฐา หอยทอง อายุ 28 ปี พนักงาน วิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ข้อหายกยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสารของทางราชการและ ใช้เอกสารปลอมยกยอกเงินงบประมาณ ของทางราชการตั้งแต่ปี 2562 รวมเป็น เงิน 33 ล้านบาท หลังนายพลก สิงห์เสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนาม มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์แจ้งความดำเนินคดี น.ส.ชนิษฐากับพนักงานสอบสวนที่ สภ.เมืองประจวบฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดฯ รายงานกรณีลูกจ้างหญิง อายุ 28 ปี เป็นพนักงานจ้าง สัญญาการทำงาน ครั้งละ 2 ปี ในตำแหน่งการเงินและบัญชี ซึ่งกระทำการยกยอกงบประมาณของทาง ราชการรวม 33 ล้านบาท

ภายหลังประชุมกว่า 2 ชั่วโมง นายภิรมย์ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ปลัด กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัด ตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีปลัด

จังหวัดทำหน้าที่ประธาน และจะต้องขอให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน(ปปง.)เข้าร่วมตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน ทั้งหมด เวลานี้มีผู้กระทำความผิดตามหมาย จับอยู่เพียงรายเดียว ซึ่งผู้กระทำความผิดรายนี้ เข้ามาทำงานในหน้าที่นักวิชาการการเงิน ประมาณ 2 ปี

“ปัญหาที่เกิดขึ้นคงมีข้อบกพร่อง จากความไว้วางใจมอบหมายภารกิจให้ลูกจ้าง ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เหลือจ่ายในระบบออนไลน์ ซึ่งเกินจาก อำนาจหน้าที่ของลูกจ้างตามภารกิจงาน ที่กำหนด สำหรับการตั้งกรมสอบวินัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนั้นต้องคงจะมีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง ข้าราชการจากส่วนกลางมาสอบสวน” รองผู้ว่า ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวและระบุว่าหาก พบว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใด จะดำเนินคดีทั้งหมดและเรื่องนี้เป็นบท เรียนให้ทุกหน่วยงาน ต้องคุมเข้มระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงการเบิกจ่าย งบประมาณว่ามีข้อพิรุชจากการเบิกจ่ายใน ระบบหรือไม่อย่างไร

ด้าน พ.ต.อ.ธนากร วงศ์ศิริลักษณ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร(ผกก.สภ.) เมืองประจวบคีรีขันธ์ เผยความลับหน้า คดีดังกล่าวว่าได้แต่งตั้งทีมพนักงาน สอบสวนเพื่อติดตามคดีดังกล่าวร่วมกับ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่ผู้ว่าราชการ จังหวัดแต่งตั้ง เนื่องจากทางราชการได้รับความเสียหายจากการทุจริตมีวงเงินจำนวน มาก เบื้องต้นได้สั่งอายัดบัญชีธนาคาร ทั้งหมดของผู้ต้องหาและบัญชีญาติใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน รวมถึง สอบปากคำเจ้าหน้าที่ในสำนักงานจังหวัด ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ในการ

เบิกจ่ายเงินของทางราชการทุกราย ส่วน ผู้ต้องหา ยังให้การว่ากระทำการทุจริตเพียง รายเดียว ไม่ชัดทอบุคคลใดโดยอ้างว่า นำเงินไปเล่นการพนันออนไลน์จนหมด

ส่วนประเด็นนี้ ทีมสอบสวน จะ ลงลึกในรายละเอียด เพราะอาจเป็นข้ออ้าง ในการฟอกเงิน หากมีข้อมูลเชื่อมโยงกับ บุคคลใด ก็จะเชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม หรือ หากมีหลักฐานชัดเจนก็จะออกหมายจับ ทันที และหากพบว่าเส้นทางทางการเงินมี ความซับซ้อนต้องใช้กฎหมายพิเศษ ก็จะ ส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน(ปปง.) ร่วมตรวจสอบ

พ.ต.อ.ธนากรกล่าวอีกว่า ได้เร่ง สอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่ม ก่อนนำตัวไป ฝากขังผิดแรกที่ศาลจังหวัดประจวบฯ ทั้งนี้ พนักงานสอบสวน จะคัดค้านประกันตัว เนื่องจากต้องสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อ เชื่อมโยงถึงบุคคลอื่นว่าร่วมในขบวนการ หรือไม่ อีกทั้งการทุจริตนี้ มีเอกสารของ ทางราชการจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องใช้ ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ ยืนยันว่าคดีไม่มีความซับซ้อนเนื่องจากมี เอกสารหลักฐานชัดเจน โดยผู้บังคับบัญชา ได้กำชับให้ทำงานอย่างรอบคอบ รัดกุม เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก

มีรายงานว่าในการตรวจสอบบัญชี ธนากรของผู้ต้องหา เบื้องต้นพบว่ามี การโอนเงินบางส่วนเข้าบัญชีเงินฝากของ มารดาผู้ต้องหาขณะที่มารดาผู้ต้องหา ยอมรับว่ามีเงินบางส่วนเข้าบัญชีจริงและ ไม่ทราบว่ามีมาก่อนว่าบุตรสาวมีพฤติกรรม เข้าข่ายทุจริต สำหรับการควบคุมตัว ผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้ต้องหาที่มีความเครียดหลัง ถูกจับกุม มีเพียงญาติใกล้ชิดมาเยี่ยมให้ กำลังใจเท่านั้น